



เลขาธิการขบวนการญิฮาดอิสลามปาเลสไตน์ เข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม - 19 /Jun/ 2023

นายชียาด อัลนัคคอลละห์ เลขาธิการขบวนการญิฮาดอิสลามปาเลสไตน์ (Islamic Jihad Movement in Palestine) พร้อมคณะผู้ติดตาม เข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี โดยในอันดับแรก ท่านผู้นำได้กล่าวแสดงความยินดีต่อชัยชนะของขบวนการญิฮาดอิสลาม จากการต่อสู้ครั้งล่าสุด และท่านยังถือว่า สถานการณ์ของรัฐเดือนไซออนิสต์ในปัจจุบันนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับในเจ็ดสิบปีที่แล้วนั้น มีความแตกต่างอย่างมาก โดยท่านผู้นำได้เน้นย้ำว่า “พวกศัตรูไซออนิสต์ในปัจจุบันนี้ มีจุดยืนที่มีปฏิกริยาในการตอบโต้ ขณะที่สถานการณ์เช่นนี้ แสดงให้เห็นว่า กลุ่มมุกอวิมัตทั้งหลายและขบวนการญิฮาดอิสลามปาเลสไตน์นั้น รู้จักถึงเส้นทางที่ถูกต้องและกำลังจะเดินไปข้างหน้าตามเส้นทางนี้ต่อไป”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังได้เน้นย้ำให้เห็นว่า จะเป็นไปไม่ได้ในการที่จะบรรลุเป้าหมาย หากยังไม่ได้รับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับชีวิตของตนเองโดยท่านกล่าวว่า “ปัจจุบันนี้ ด้วยความโปรดปรานของพระผู้เป็นเจ้า ทำให้กลุ่มมุกอวิมัตต่างๆของปาเลสไตน์ และขบวนการญิฮาดอิสลามิสต์ได้มีอำนาจและความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้นในแต่ละวัน และความล้มเหลวของรัฐเดือนไซออนิสต์ในสงคราม 5 วัน เป็นสิ่งที่ถูกยอมรับในประเด็นนี้”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังได้ตั้งข้อสังเกตว่า “ขบวนการญิฮาดอิสลาม ได้ผ่านการทดสอบที่ดีในการต่อสู้ครั้งล่าสุดในเขตฉนวนกาซ่าและบัตน์ สถานการณ์ของรัฐเดือนไซออนิสต์ เมื่อเปรียบเทียบกับเจ็ดสิบปีที่ผ่านมานั้น มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง และเหล่าผู้นำของพวกเขาไซออนิสต์ก็มีสิทธิ์ที่กังวลว่า จะไม่เห็นรัฐเดือนนี้ในอีกแปดสิบปีข้างหน้า”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังได้เน้นย้ำให้เห็นว่า ขบวนการญิฮาดอิสลามและกลุ่มมุกอวิมัตต่างๆของปาเลสไตน์ ถือเป็นกุญแจหลักในการต่อสู้กับรัฐเดือนไซออนิสต์ โดยท่านกล่าวเสริมว่า “การมีอำนาจที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละวันของกลุ่มมุกอวิมัตต่างๆนั้น เป็นกุญแจหลักในการที่จะทำให้พวกรัฐเดือนไซออนิสต์ต้องยอมคุกเข่า ซึ่งเส้นทางนี้ก็ยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังได้กล่าวขอบคุณต่อการดำเนินการของกลุ่มต่างๆในการต่อสู้ของชาวปาเลสไตน์ สำหรับการเกิดความเป็นเอกภาพในการปฏิบัติบนเวทีทางการเมืองและในภาคสนาม โดยท่านประเมินว่ามีความสำคัญอย่างมากและท่านได้เน้นย้ำให้เห็นว่า สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ยังคงให้การสนับสนุนประชาชนชาวปาเลสไตน์และกลุ่มต่างๆในการต่อสู้ของปาเลสไตน์มาอย่างต่อเนื่อง

ในการพบปะกันครั้งนี้ นายชียาด อัลนัคคอลละห์ เลขาธิการขบวนการญิฮาดอิสลามของปาเลสไตน์ ได้กล่าวขอบคุณต่อการสนับสนุนมา โดยตลอดของสาธารณรัฐอิสลามที่มีต่อประชาชนปาเลสไตน์และการต่อสู้ของพวกเขาและเขายังกล่าวรายงานถึงสถานการณ์ล่าสุดของปาเลสไตน์แผ่นดินที่ถูกยึดครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความล้มเหลวของรัฐเดือนไซออนิสต์ จากสงคราม 5 วัน ในเขตฉนวนกาซ่า และสถานการณ์ในเขตเวสต์แบงก์และการได้รับชัยชนะของกลุ่มมุกอวิมัตต่างๆในภูมิภาคนี้ โดยเขากล่าวว่า “ขบวนการญิฮาดอิสลามได้สร้างความภาคภูมิใจให้เกิดขึ้นในสงครามกาซ่าและเราหวังว่า เราจะได้รับชัยชนะครั้งสุดท้ายและจะได้เห็นถึงความเป็นอิสรภาพของอัลกุศฮ์อันศักดิ์สิทธิ์อีก